



ประกาศจังหวัดปัตตานี  
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

ตามประกาศจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี นั้น

บัดนี้ จังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ ต่่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ และคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๔๙๓๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ผนวก ง ข้อ ๑๙ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่สอบได้	ชื่อ - สกุล
๑	นางสาวศิริพร ทองคีรี
๒	นายบิสมิ์ ดอเลาะแล
๓	นายชูรฮารี มามะ
๔	นายฮาซัน เตาะสาตุ
๕	นายธีรวัฒน์ บุญปัญญา

จังหวัดปัตตานี ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ทราบว่า

๑. ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี โดยมีผู้ค้ำประกัน ซึ่งจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ชั้นยศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มาทำสัญญาค้ำประกันตามแบบที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานีกำหนด โดยนำบัตรประจำตัวข้าราชการ

หรือบัตร...

หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมสำเนาและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบเป็นหลักฐานการค้าประกันรวมทั้งจะต้องนำไปรับรองแพทย์ฉบับจริงซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.ว่าด้วยโรคมายืนด้วย

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และหากภายหลังมีตำแหน่งว่างในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันจังหวัดปัตตานีอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดำเนินการสอบคัดเลือกใหม่ก็ได้

๓. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถือว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

- ๓.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างตามวัน เวลา ที่กำหนด
- ๓.๒ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือก
- ๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายณัฐฤช สิทธิโอสถ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี